

## แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

18-19 พ.ค. 2563

ผู้ตอบแบบสอบถาม 252 คน

อุปกรณ์ที่จะใช้ในการเรียนแบบออนไลน์

ไม่มีสมาร์ตโฟน (โทรศัพท์มือถือ) จำนวน 3 คน

ไม่มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 94 คน

ไม่มีแท็บเล็ต จำนวน 236 คน

ไม่มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 229 คน

ไม่มีสมาร์ตทีวี จำนวน 134 คน

(กรณีไม่มีมือถือ จำนวน 3 คน)

ในเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ไม่มีสัญญาณใช้ส่วนตัว จำนวน 7 คน

บริเวณบ้านที่อาศัย ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 4 คน

พร้อมที่จะเรียนแบบผสมระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ (ในระบบLMS,MEET กับ ในห้องเรียนในสถาบัน) 37.7% (95 ผู้ตอบแบบสอบถาม)

ไม่พร้อมที่จะเรียนแบบผสมระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ (ในระบบLMS,MEET กับ ในห้องเรียนในสถาบัน) 62.3% (157 ผู้ตอบแบบสอบถาม)

สำหรับคำถามปลายเปิด.....ถามว่า "ถ้าหากท่านต้องเรียนแบบผสมผสาน (มาเรียนในห้อง 1 สัปดาห์ แล้ว กลับไปเรียนแบบออนไลน์ 1 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน/ตลอดปีการศึกษา 2563) ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้าง"

อาจจะเข้าใจเนื้อหายากกว่าเดิม เพราะการอยู่ในห้องเรียนสามารถเข้าใจได้มากกว่า

เพราะเรียนธรรมดาที่ไม่ค่อยเข้าใจอยู่ถ้าเรียนออนไลน์ต้องไม่รอดแน่ๆ

ไม่เห็นด้วย เพราะนักศึกษาปี4

ถ้าจะเรียนควรเรียนในรูปแบบเดียว

ไม่สะดวกเรียนออนไลน์

อาจจะทำให้เรียนไม่เข้าใจ

เรียนไม่เข้าใจ

ไม่เห็นด้วย

ไม่พร้อมกับการเรียนแบบผสมผสานเนื่องจากขึ้นปี4 เจอวิจัย เจอวิชาอื่นๆ ต้องไปเรียนอยู่มอดี ที่สุด เวลาเรียนจะได้เข้าใจ อยากให้ทางผู้บริหารตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ก็น่าจะดีครับ

อาจจะเรียนไม่ค่อยเข้าใจ

ไม่มีประโยชน์ ในการป้องกันโรค ต้องออกจากบ้านมาอยู่หอ ต้องเช่าหอ ออกไปหาอาหารกิน เพราะต้องมาเรียนในสัปดาห์ที่เรียนในห้องเรียน

เรียนในห้องได้ความรู้มากกว่าการเรียนออนไลน์ไม่ได้ช่วยอะไรเลย เพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีแค่โทรศัพท์

ไม่มีอุปกรณ์พร้อมในการเรียนออนไลน์และไม่มีอินเทอร์เน็ตในการเรียน

ถ้าเรียนในห้องเรียนจะได้ความรู้ความเข้าใจมากกว่า

อาจจะมีปัญหา?ในเรื่องระบบต่างๆ? และอาจทำให้ไม่เข้าใจบทเรียน

ไม่

ไม่พร้อมที่จะเรียนแบบออนไลน์ เพราะในหลักสูตรการเรียนการสอนมันค่อนข้างมีความยากพอสมควร หากให้เรียนแบบออนไลน์คงเรียนไม่เข้าใจและไม่รู้เรื่อง ควรจะเรียนแบบตัวต่อตัวกับ

อาจารย์ผู้สอนในห้องเรียนมากกว่าเรียนผ่านออนไลน์ หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจมีการขัดข้องในขนาดกำลังทำการเรียนการสอนหรืออาจจะไฟดับ

ไม่พร้อม อีกอย่างอาจทำให้สับสนเวลาเรียน ถ้าหากวันใดที่ต้องเรียนออนไลน์ตรงกับวันที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องหรือฝนตกไฟฟ้าดับไม่มีสัญญาณ อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา

อินเทอร์เน็ตไม่พร้อมใช้งาน และโทรศัพท์มือถือช้า

ไม่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์ เพราะเนื้อหาหลักสูตรมีความยากพอสมควร ในการเรียนอาจจะไม่สะดวกต่อการเรียนออนไลน์และนักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจในการเรียน

งานที่ได้รับมอบหมายคงเยอะพอสมควร

กลัวเรียนไม่เข้าใจค่ะ ไม่พร้อมที่จะเรียนไปๆกลับๆ ความรู้สึกที่ว่าแค่อยู่ในห้องก็อาจจะไม่เข้าใจอยู่แล้ว แล้วถ้าไปเรียนออนไลน์อีก เกรงว่าคงไม่เข้าใจเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

โดยส่วนตัวอยากเรียนในห้องเรียนมากกว่า ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ที่อาจทำให้การเรียนการสอนไม่ได้ประสิทธิภาพพอสมควร ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีเราไม่ได้มีจึงคิดว่าอาจจะมียผลอย่างมากในที่จะ

เรียนออนไลน์ ขอบคุณค่ะ

เรียนไม่รู้เรื่อง สัญญาณไม่ค่อยดี

มีข้อดีและข้อเสียครับ? ข้อดีของการเรียนในห้อง1สัปดาห์? มันสะดวกต่อการถามในบางหัวข้อวิชาที่ไม่เข้าใจการเข้าใจแบบเรียนในห้องจะง่ายกว่า? ข้อเสียถ้าเรียนออนไลน์ก็ยากที่จะเข้าใจจะครับ

บางคนอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่พร้อมและมีติดขัดได้ครับ?

เป็นความคิดที่ดี

ควรเรียนในห้องอย่างเดียวเลยครับ

เรียนในห้องเข้าใจกว่า ถ้าเรียนออนไลน์อาจมีเสียงรบกวน ทำให้เรียนแล้วไม่เข้าใจหรือ  
สัญญาณเน็ตไม่ดี

ไม่มีค่ะ

เรียนในห้องเข้าใจกว่า ถ้าเรียนออนไลน์อาจจะไม่สะดวก เช่น อินเทอร์เน็ตอาจจะช้าบ้าง หรือมี  
สิ่งรบกวนขณะเรียนได้

มีความเห็นว่ายุ่งยากมากเกินไป อยากให้เรียนที่มหาลัยมากกว่าการที่ต้องเรียนสลับกันไปมาแบบ  
นี้เวลามีปัญหาทางด้านการเรียนหรือเรื่องงาน รวมไปถึงจนถึงวิจัยของปี4 ดิฉันมองว่าการสื่อสารกัน

โดยตรงนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการสื่อสารผ่านโซเชียล แม้กระทั่งการเรียนถ้าหากไม่มีความ  
พร้อมทางด้านอินเทอร์เน็ตเวลาเข้าเรียนซ้ำอาจารย์ก็สามารถดูเราออกจากห้องได้แต่การไปเรียนที่

มหาลัยถ้าเราช้าอย่างน้อยเราก็ก็นั่งได้เข้าเรียน

เน็ตไม่เร็ว และก็เรียนไม่รู้เรื่องครับ

ก็อาจจะได้ความรู้มากกว่าการเรียนออนไลน์อย่างเดียว

ก็แล้วแต่อาจารย์จะแนะนำ แต่การเรียนในห้องเรียนง่ายกว่าการเรียนออนไลน์ เพราะบางครั้ง  
การเรียนออนไลน์อาจเข้าไม่ถึงทุกคน

เสียเวลา

การที่เรียนอยู่บ้านอาจทำให้ไม่มีสมาธิเนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน

ไม่พร้อม อยากเรียนในห้องเรียนมากกว่าจะเรียนออนไลน์ เรียนไม่รู้เรื่องนักศึกษาบางคนไม่ได้  
เรียนด้วยซ้ำไป

ไม่สะดวก

ไปเรียนในห้องเรียนดีกว่า

ผมคิดว่าไม่พร้อมเพราะอินเทอร์เน็ตที่บ้านช้าครับ

พร้อม

คิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ อาจทำให้เกิดการเรียนรู้ช้ากว่าในห้องเรียน เพราะไม่สามารถ  
ปรึกษาเพื่อนได้ หรืออาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนเลยก็เป็นได้

"ไม่เห็นด้วย เพราะการเรียนออนไลน์บางครั้งไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างแน่ชัด

ในบางวันสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจติดขัดซึ่งจะทำให้การรับความรู้ในเนื้อหาที่เรียนช่วงนั้นขาด  
หายไป ทำให้รับ

เนื้อหาการเรียนไม่ครบถ้วน และถูกต้อง"

"การเรียนออนไลน์อาจจะทำให้เข้าใจยากกว่าเรียนในห้องปกติ

ปกติเรียนในห้องก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอยู่แล้วค่ะ"

ไม่พร้อมที่จะเรียนแบบผสมผสานเพราะกลัวเรียนไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ ไม่สะดวกที่จะเรียนแบบไปๆกลับๆ

ไม่เห็นด้วยอาจจะทำให้ปรับตัวไม่ทันสภาพแวดล้อมต่างๆเสียงรบกวนถ้าเป็นช่วงฝนฟ้าคะนอง อาจจะทำให้ไม่สามารถเรียนได้

ไม่พร้อมที่จะเรียนแบบนี้ ซึ่งอาจจะทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่องกันนักศึกษาสับสนไปๆมาๆ และอุปกรณ์การเรียนที่จะเรียนออนไลน์ก็ไม่พร้อม

เรียนในห้องเข้าใจกว่า ถ้าเรียนออนไลน์อาจจะไม่สะดวก เช่น อินเทอร์เน็ตอาจจะช้าบ้าง หรือมีสิ่งรบกวนขณะเรียนได้

คิดว่าการเรียนออนไลน์แชร์ความคิดแชร์ประสบการณ์ระหว่างเพื่อร่วมห้องไม่ค่อยชัดเจนและมีอุปสรรคเยอะทำให้ไม่มีสมาธิ

ไม่พร้อม

ช่วงแรกต้องปรับตัวให้ทัน แต่ก็ถือว่าได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไปด้วยค่ะ

เรียนในห้องเข้าใจกว่า ถ้าเรียนออนไลน์อาจจะไม่สะดวก เช่น อินเทอร์เน็ตอาจจะช้าบ้าง หรือมีสิ่งรบกวนขณะเรียนได้

ดี

เรียนในห้องนักศึกษาจะเข้าใจมากกว่าเรียนออนไลน์นะคะ

เห็นว่าการเรียนแบบผสมผสานไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าเดิม เพราะในเมื่อสามารถไปเรียนในห้องเรียนได้ใน 1 สัปดาห์ แล้วจะสลับมาเรียนออนไลน์ไปทำไม ในเมื่อก็เกิดการรวมกลุ่มกันอยู่ดี

ไม่เห็นด้วย

คิดว่าเรียน?ไม่รู้เรื่อง?ค่ะ?

ก็ดี

ไม่พร้อมครับ ทั้งค่าเน็ต และ ค่าห้องที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนครับ ถ้าเรียนแบบออนไลน์ 1 สัปดาห์ ก็แบบต้องนอนอยู่แต่ห้อง ค่าใช้จ่ายต่างๆก็แพงขึ้นกว่าเดิมครับ

ขนาดเรียนในห้องเรียนอาจารย์สอนแต่ก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจยังไม่ตั้งใจยังไม่สนใจแล้วพอเรียนแบบออนไลน์แล้วนักเรียนจะสนใจเรียนและเข้าใจได้ยิ่งครับ

"ไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะบ้านไม่ได้อยู่อำเภอเมือง

อาจจะเดินทางลำบาก และถ้าเช่าหอ..แล้วต้องไปอยู่หอหนึ่งเรียนออนไลน์ก็ไม่สะดวกอย่างมากค่ะ เพราะค่าหอก็ต้องเสียค่ะ"

สับสน

เรียนในห้องแบบปกติจะดีกว่านะคะครับ

ผมคิดว่ามาตรการป้องกันโรคโควิดหนึ่งสัปดาห์ในการสลับการเรียนถ้ามันจะติดยั้งงั้นมันก็ติดครับ ไหนๆก็ต้องเจอกันอยู่แล้ว ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องเรียนครับเพื่อความปลอดภัย

มีความยุ่งยากและไม่พร้อมกับการเรียนออนไลน์ ทั้งสภาพเน็ต และความรู้ที่จะได้รับ ปกติเรียนในห้องก็ยังไม่เข้าใจ ถ้าหากเรียนออนไลน์ ก็คงเข้าใจยากกว่าเดิมอุปกรณ์การเรียนก็ไม่พร้อม

เรียน?ไม่รู้เรื่อง?ค่ะ

ไม่สะดวก

ก็ดีนะครับแต่เรียนออนไลน์สัญญาณอาจจะขาดหายบ้าง

ควรเป็น?อย่างไร?ดีกว่า?

เรียนในห้อง ตัวต่อตัวดีกว่า สถานการณ์ตอนเริ่มผ่อนคลายเป็นดีขึ้นมากแล้ว วิธีการต่างๆ เราอยู่กับสถานการณ์แบบนี้มาเกือบปี เรารู้ว่าควรทำอะไร จัดการยังไงกับตัวเอง เรียนแบบเดิมดีกว่าค่ะ โรคก็

ป้องกัน ซึ่งมีวิธีที่ช่วยป้องกันเชื้อโรคหลายวิธี แม้ที่บ้านพร้อมแค่นั้น การเรียนในห้องย่อมดีกว่าอยู่แล้วค่ะ ผู้ปกครองไม่ได้มีความรู้ความสามารถเท่าอาจารย์ผู้สอน ให้คำแนะนำหลายๆ อย่างไม่ได้

เต็มที่ หลายท่านต้องทำงาน

ดี สามารถ?เรียนรู้?นอกห้องเรียน หากสิ่งไหนไม่เข้าใจค่อยสอบถามอาจารย์?ที่?สอน?

กลัวไม่รู้เรื่อง

ไม่พร้อม

"ไม่พร้อม ไม่สะดวก

ไหนจะค่าเช่าบ้าน เช่าที่เปล่านั้น"

ดี

เรียนในห้องเรียนดีกว่า

ไม่พร้อมเกี่ยวกับสัญญาณ?อินเทอร์เน็ต?

เห็นด้วยเพราะจะได้ลดการแพร่กระจายเชื้อได้

เรียนในห้องนักศึกษาจะเข้าใจมากกว่าเรียนออนไลน์นะคะ

"ไม่พร้อมเพราะการเรียนผสมผสานกันทำให้ไม่มีความสนใจมากพอที่จะเรียนเพราะแบบ

ออนไลน์ไม่สามารถดึงดูดผู้เรียนได้มากเท่ากับเรียนกับอาจารย์โดยตรงตลอดภาคเรียน"

ไม่ควร

ไม่พร้อม ไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะถ้าไปเรียนก็ต้องไปอยู่หอ แล้วก็กลับมาอยู่บ้านสลับกันแบบนี้ แล้วต้องจ่ายค่าห้องเต็มราคา ลำบากต่อผู้ปกครอง จึงไม่เห็นด้วยค่ะ

"ไม่เห็นด้วย เพราะการเรียนออนไลน์บางครั้งไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างแน่ชัด

ในบางวันสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจติดขัดซึ่งจะทำให้การรับความรู้ในเนื้อหาที่เรียนช่วงนั้นขาดหายไป ทำให้รับ

เนื้อหาการเรียนไม่ครบถ้วน และถูกต้อง สภาพแวดล้อมที่บ้านอาจไม่เอื้ออำนวย เช่น เสียงไก่ขัน  
สุนัขเห่า ยายเปิดวิทยุ อาจเกิดเสียงดังรบกวนการเรียนการสอนได้ จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์"

ถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำครับ เพื่อความปลอดภัย

บางทีเน็ตไม่ดี ทำให้อาจขาดบางเนื้อหาไป

อาจจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่องหรือสับสน ที่อาจารย์สอน

ไม่โอเค

เปลืองค่าใช้จ่ายเพราะบางคนอยู่ต่างจังหวัดถ้าจะเช่าห้องไว้ก็เสียตั้งค์ทั้งเปล่าๆ

คิดว่าการเรียนออนไลน์จะเป็นการเรียนที่ได้ความรู้มาอย่างไม่เต็มที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำความเข้าใจได้ที่ควรจะเป็น การเรียนออนไลน์ คือทางเลือกที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะ

ส่วนตัวคิดว่าการเรียนออนไลน์ไม่มีทางประสบผลสำเร็จได้อย่างที่ควรจะเป็น ทางที่ดี เปิดเทอม  
แบบปกติเถอะค่ะ ขอรับรองจริงๆ ขอขอบคุณค่ะ

เรียนไม่เข้าใจ

เรียนแบบปกติ

เป็นสิ่งที่ดีค่ะ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลย

ไม่เห็นด้วย เพราะการเรียนออนไลน์บางครั้งอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาได้ และอินเทอร์เน็ตอาจจะ  
หลุดบ้างทำให้การเรียนการสอนไม่ค่อยดีนัก และสภาพแวดล้อมอาจจะไม่เอื้ออำนวยนัก จึงทำให้เรียน

ไม่รู้เรื่อง จึงไม่เห็นด้วย

"ไม่เห็นด้วย เพราะอาจรับเนื้อหาได้ไม่ครบ อินเทอร์เน็ตอาจขัดข้องเวลาเวลาที่เรียนอยู่

และอาจมีเสียงรบกวนเวลาเรียนจากรอบด้าน จึงไม่เห็นด้วยกับการเรียนออนไลน์"

เรียนไม่รู้เรื่อง

ควรจะเรียนแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากสามารถเรียนได้ทั้งสองแบบ

อาจทำให้รทติดได้ครับ

สภาพแวดล้อมไม่พร้อม

คาดว่าจะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องมากกว่าเรียนในแบบชีวิตจริง

ไม่เห็นด้วย เพราะการเรียนแบบออนไลน์อาจจะทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาสักเท่าไร เพราะถ้าเป็นใน  
ห้องเรียนเราก็สามารถยกมือถามหรือขอคำแนะนำอะไรได้สะดวก มีสมาธิในการเรียน และคอยช่วย

เหลือซึ่งกันและกับกับเพื่อนได้ด้วยและเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเราก็ไม่ได้เจียบสงบนัก มีเสียง  
อะไรๆมารบกวนตลอด ฉะนั้นการเรียนในห้องจึงมีความสะดวกและดีกว่า

ควรเลือกเรียนอย่างไรบ้าง เพื่อไม่เกิดความสับสนแก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา  
การเรียนที่บ้าน บางคนอาจไม่สะดวก เพราะบางคนอาจมีน้องหรือหลานที่ส่งเสียงรบกวน.  
สิ่งแวดล้อมทางบ้านอาจไม่อำนวย ไม่มีคนปรึกษาเวลาสงสัย

เรียนแบบนี้ก็ดีนะครับ

ไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะที่บ้านไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมในการเรียน ใน  
บางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีทำให้ติดขัดในการเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาความรู้ที่สอนได้ต่อ

เนื่อง

สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่พร้อมต่อการเรียนแบบออนไลน์

จำเนื้อหาไม่ค่อยได้

คิดว่าควรเรียนออนไลน์ไปเลยหรือเรียนในห้องไปเลยดีกว่า ในเมื่อเราจะเรียนออนไลน์กันเพื่อ  
หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดการป้องกันโควิด ก็ควรป้องกันให้สุด คือเรียนออนไลน์ไปตลอดจนสถานการณ์จะ

ดีขึ้นไปเลย หรือถ้าจะเรียนในห้องก็เรียนให้สุดไปเลย ให้ทุกคนใส่แมส มีเจลแอลกอฮอล์วางไว้  
ตามจุดต่างๆ เพราะอย่างไรการเรียนในห้อง พบเจอกันจริงๆก็ทำให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์

อยู่แล้ว

ไม่ครับ

ไม่เห็นด้วยครับ

เรียนในห้องนักศึกษาจะเข้าใจมากกว่าเรียนออนไลน์นะคะ

เรียนในห้องนักศึกษาจะเข้าใจมากกว่าเรียนออนไลน์นะคะ

ดิฉันไม่เห็นด้วย จนกว่าจะได้ลองเรียนแล้วจริงๆ

เรียนในห้องนักศึกษาจะเข้าใจมากกว่าเรียนออนไลน์นะคะ

ไม่เห็นด้วย เพราะการเรียนออนไลน์บางครั้งเข้าถึงเนื้อหาไม่ค่อยชัดเจน สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่  
ค่อยดี. ทำให้การเรียนออนไลน์ติดขัดและอาจเรียนไม่ทันค่ะ

เอาตามนโยบายของมหาลัยเลยครับผมพร้อมทำตามนโยบายของมหาลัยครับ

ไม่เห็นด้วย เพราะเรียนแบบออนไลน์อาจไม่เข้าใจถึงเนื้อหาของวิชาที่เรียน

ต้องเวลาปรับตัวครับ

ก็ดีเหมือนกัน จะได้เจอเพื่อนๆ จะได้เรียนรู้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ดี

ควรเว้นระยะห่าง จำกัดนักศึกษาปล่อยให้เรียนคนละช่วงสลับกัน

ไม่สะดวกเพราะต้องกลับไปกลับมา

อาจจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง หรือไม่เข้าใจ

จะทำให้เข้าใจเนื้อหายากขึ้นและกว่าจะได้ปรึกษาอาจารย์ก็นาน

ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

มีความคิดเห็นว่า อยากเรียนในห้องมากกว่า เพราะสัญญาณเน็ตที่บ้านไม่ค่อยดี สมมติถ้าเรียนอยู่บ้าน ฝนตกฟ้าร้อง ตอนที่กำลังเรียนก็ต้องเลิกเรียนก่อนเพื่อน อาจจะทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน เหมือน

เรียนอยู่ในห้อง

ควรเรียนในห้องเรียน

"ถ้าเรียนในห้องก็จะได้ยินเสียงอาจารย์อย่างชัดเจน

แต่ถ้าเรียนแบบออนไลน์สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจเกิดการขัดข้อง และอาจมีเสียงอื่นๆรบกวนค่ะ"

ไม่พร้อม

ไม่สะดวก เพราะเน็ตไม่ดี

ไม่โอเค เพราะ การเรียนในระบบออนไลน์นั้นยากต่อการเข้าใจ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ เช่น โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ ไม่มีจึงยากต่อการเรียนในระบบออนไลน์

ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์

"ก็ตีคร่ำถ้าหากการเรียนออนไลน์

มีข้อสงสัย ในสัปดาห์ถัดไป นศ ยังได้พบอาจารย์และเพื่อนๆในการปรึกษากันถึงสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ"

การเรียนจะไม่ต่อเนื่อง เพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆของบ้าน อาจจะมีเสียงดังรบกวน มีเด็กมากกวน

"อุปกรณ์?ไม่พร้อมในการเรียน เรียนไม่?เต็มที่

ควรเรียนในห้องโดยตรง"

ไม่ค่อยเห็นด้วยกับนโยบายนี้ เพราะการเรียนออนไลน์ค่อนข้างมีปัญหาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อาจจะทำให้เสียสมาธิในการเรียนสูง การเรียนไม่เข้าใจแล้วถามอาจารย์เหมือนในห้องเรียนไม่ได้

การลงมือทำงานไม่สามารถทำได้เต็มที่ และสิ่งสำคัญคือคนที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ต เป็นต้น และบางคนอาจจะ

ผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะต้องเรียนสลับไปมา ไม่ว่าจะเป็นค่าหอ หรือค่าเทอมที่อาจจะราคาเท่าเดิม แต่ไม่ได้เรียนเหมือนเดิม

ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเวลาเรียนออนไลน์อาจทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควร

ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเวลาเรียนออนไลน์อาจทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควรสำหรับคนอยู่ไกล

อาจจะไม่สะดวกในบางครั้ง เช่น ไฟดับสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตขาดหาย

จะเรียนไม่รู้เรื่อง



เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง ไม่เรียนรวมกัน2แบบ

ดีกว่าเรียนออนไลน์อย่างเดียว

คาดว่าน่าจะไม่รู้เรื่อง

พอได้อยู่

อยากให้เรียนในห้องค่ะ เรียนออนไลน์บางทีอาจจะไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนค่ะ

ไม่พร้อมกับการเรียนออนไลน์

บ้านไกล ที่หอไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ที่หอไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ดีกว่าที่จะเรียนออนไลน์อย่างเดียวคะอย่างน้อยก็ว่าจะเข้าใจกว่าเรียนออนไลน์อย่างเดียว

เรียนออนไลน์อินเทอร์เน็ตอาจไม่สะดวกเน็ตช้า เรียนกับอาจารย์โดยตรงดีกว่า

อย่างน้อยน่าจะเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์อย่างเดียว

เหมาะสมดีค่ะ

ดีกว่าการเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว

ก็ดีค่ะ ดีกว่าเรียนออนไลน์อย่างเดียวทั้งหมด ได้สลับกับเรียนในห้องจะได้ปรึกษาเพื่อนได้ขณะ

เรียน

เรียนไม่เข้าใจแน่

อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยในบางครั้ง

อาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยในบางครั้ง

ไม่พร้อม

ไม่ค่อยเห็นด้วย อยากให้มีการเปิดเรียนแบบเรียนในห้องเลย เพราะว่า สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์  
ยังไม่พร้อมที่จะทำการเรียนออนไลน์

ลงค่าเทอม

ก็ดีค่ะแต่ถ้าเรียนในห้องน่าจะดีกว่าเพราะเรียนออนไลน์อาจไม่ค่อยรู้เรื่อง

ถ้าบรรยายให้เป็นออนไลน์แต่ถ้ามเป็นนำเสนอหรือมีกิจกรรมให้ไปที่ห้องเรียนจะดีกว่าสลับเป็น

อาทิത്യ

ไม่พร้อม

สิ้นเปลืองใช้จ่าย ควรจะเรียนในห้องมากกว่า เพราะเข้าใจกว่า ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนก็สามารถ  
สอบถามได้เลย และอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่ไม่ค่อยเสถียร มีหลุดบ้าง จะทำให้การเรียนขาดช่วง และไม่เข้าใจ

ใจได้

ไม่พร้อม

ทำให้การเรียนไม่มีคุณภาพและไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงแล้วทำให้มีความยุ่งยากใน  
การเรียน

ไม่พร้อม

ไม่พร้อม

ไม่พร้อม

ไม่พร้อมนี่คือส่วนเรียนออนไลน์นะคะ เพราะเน็ตมือถือช้ามาก บ้านไม่มีwifi ถ้าใช้เน็ตมือถือคือช้าจริงๆคะ และสภาพบ้านคือไม่มีห้องส่วนตัวคะ เรียนคงไม่รู้เรื่อง ส่วนเรียนในห้องก็อยากให้มี

มาตรการในการป้องกันในระหว่างเรียนคะ

เรียนในห้องตลอดภาคเรียน

ก็จะได้เข้าใจมากกว่าเรียนออนไลน์

ดีครับได้แลกเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน และได้ทดลองสิ่งใหม่ๆ

การเรียนแบบผสมผสานจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่ ซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อนักศึกษาที่ชอบการเรียนรู้แบบอิสระ ถือว่าเป็นผลดีสำหรับนัก

ศึกษา

ดีคะ

อาจเกิดการเรียนไม่รู้เรื่อง

ดีคะสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายทางด้วยยุคเทคโนโลยี4.0 เป็นการทดสอบไปด้วยคะ

ไม่พร้อมในเรื่องอินเทอร์เน็ต

ถ้าเรียนแบบออนไลน์สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี กลัวเรียนไม่ทันเพื่อน

ในการเรียนออนไลน์จะมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภพน้อยมากทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียน อาจจะทำให้นักศึกษาเรียนไม่รู้เรื่องและเรียนไม่ทัน

เพื่อน

ไม่พร้อม

ดีกว่าเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเดียว

อาจจะไม่มีความพร้อมเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัด

สัญญาณอินเทอร์เน็ตบางที่อาจขัดข้องโน้ตบุคบางที่อาจมีปัญหา บางคนที่ไม่ได้เข้าถึงระบบยากเกินไปการเรียนในชั้นเรียนทำให้จดจ่อมากกว่าการเรียนที่บ้านคะ

ไม่พร้อม

อาจจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสนซับซ้อน

อยากเรียนในห้องมากกว่า จะได้เข้าใจ แล้วสามารถฟังความคิดเห็นจากอาจารย์และเพื่อนในห้อง

ได้

ไม่พร้อมที่จะเรียนแบบนี้ ซึ่งอาจจะทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่องกันนักศึกษาสับสนไปๆมาๆ และอุปกรณ์การเรียนที่จะเรียนออนไลน์ก็ไม่พร้อม

เพราะอาจจะไม่เข้าใจได้คับ

เรียนไม่รู้เรื่อง

ไม่พร้อมที่จะเรียนแบบผสมผสานกลับไปกลับมา

มีค่าใช้จ่ายขึ้นครับ

ไม่พร้อม

ดี

ผู้เรียนได้ความรู้ไม่ต่อเนื่อง

โอเคครับ

อยากเรียนในห้องมากกว่าครับ

ยังไม่ค่อยไว้วางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่หากมีการเรียนแบบดังกล่าวก็พร้อมไปเรียน การมาเรียนในห้องอาจทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสถามอาจารย์ได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้น ส่วนการเรียนออนไลน์นักศึกษสามารถค้นคว้าหาความรู้วิชาที่เรียนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อาจจะไม่พร้อม ทางด้านอินเทอร์เน็ต

เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ แต่ถ้าอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อมจริงๆ คงไม่สามารถเรียนได้ เห็นว่ารอให้โควิดหายก่อน ส่วนเรียนห้องเรียนได้ค่ะ แต่ต้องมีความปลอดภัยจากโรค และป้องกันค่ะ

ดีเพราะวัสดุสลับการเรียนในห้องกับเรียนออนไลน์จะทำให้มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ไอทีมากขึ้น

ไม่พร้อม

ไม่พร้อม

"มีข้อดีและข้อเสียครับ?"

ข้อดีคือปลอดภัยและสะดวก

ข้อเสียคือยังปรับตัวไม่ได้กับการเรียนแบบออนไลน์อาจจะเรียนไม่ค่อยเข้าใจ

"

ครับ

ไม่โอเคค่ะเพราะจะทำให้เราเรียนไม่รู้เรื่องค่ะ

คิดว่าไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์เพราะอินเทอร์เน็ตช้าไม่สะดวก คงไม่เข้าใจเท่าเรียนในห้อง แต่ก็สามารถเรียนได้

ไม่พร้อมที่จะเรียนเพราะ ถ้าเรียนออนไลน์อยู่บ้านจะมีเสียงรบกวนกระทบหลายอย่างทำให้เรียนไม่รู้เรื่อง

ก็ดีครับแต่ชอบเรียนในห้อง

ก็ดีครับแต่ชอบเรียนในห้อง

ไม่พร้อม

ไม่สะดวก

อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ และมีปัญหาเกี่ยวกับเร็วของเน็ตทำให้ล่าช้าไม่มีประสิทธิภาพ

การเรียนออนไลน์ทำให้นักศึกษาไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน และปัญหารองลงมาคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่คงที่

ทำให้เข้าใจยากในการเรียนออนไลน์และไม่สะดวกค่ะ

ไม่พร้อม

เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง

โอเคครับ

"เรียนในห้องก็ดีจะได้ถามอาจารย์ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

เรียนออนไลน์เราสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้แต่ก็จะติดที่ว่าเน็ตไม่เร็วทำให้การเรียนขาดข้อเรียนได้ไม่เต็ม100%"

เรียนผสมผสานก็ดี แต่การเรียนออนไลน์โดยใช้เน็ตมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียคือทั้งค่าเน็ต ค่าไฟฟ้าเรียนออนไลน์แต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเท่าเดิมหรือเพิ่มมามากกว่าเดิม อีกทั้งผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19

ทำให้ไม่มีรายได้เข้ากระเป๋าของผู้ปกครอง สถานการณ์การระบาดของโรคก็ยังมีอยู่ทุกวัน แต่เงินก็ยังจำเป็นต้องใช้ซื้ออาหารเลี้ยงชีพทุกมื้อ ถ้าหากเป็นไปได้อยากให้ประหยัดค่าเทอมนักศึกษาลง

ครั้งนึงจากที่เคยจ่ายเต็มราคาหรือราคาต่ำกว่าเดิมตามความเหมาะสม

พร้อม

การเรียนน่าจะสับสนพอควร

ยังไม่พร้อมเรียนออนไลน์

อยากให้เปิดเรียนแบบปกติมากกว่า เพราะนักศึกษาเรียนเสร็จกลับห้องไม่ได้ไปไหน ไม่แออัดแบบ

ห้างแน่นอน

เรียนไม่เข้าใจ

เรียนไม่เข้าใจ

เรียนในห้องน่าจะเข้าใจเยอะกว่า เพราะอุปกรณ์ไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์เลย

พร้อม

"ก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไรสำหรับเรียนแบบนี้

เพราะตั้งแต่มอต้นยันมหาลัยก็เรียนในห้องเรียนมาโดยตลอด"

พร้อม

ไม่พร้อม

คงจะเรียนไม่เข้าใจ

อยากเรียนที่ห้องมากกว่าเรียนออนไลน์เพราะความตั้งใจจะมากกว่ากัน

ส่วนตัวผมคิดว่าบางคนอาจไม่มีอุปกรณ์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พร้อม

ไม่พร้อม

อาจทำให้การเรียนเข้าใจได้ยากกว่าเรียนในห้องเรียน

ดีกว่าเรียนออนไลน์ตลอด

ไม่พร้อม เพราะที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันสามารถเชื่อมกับทางการเรียนออนไลน์ได้ หรือว่าอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอและไม่มีเงินเติมเน็ตที่มันแพง

ไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์ เน็ตค่อนข้างแย่

เตรียมตัว

ไม่โอเค

เรียนแบบผสมผสานเพราะจะได้ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด

สรุป

สรุปในภาพรวม นักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตอบแบบสอบถาม 252 คน พร้อมทั้งจะเรียนแบบผสมระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ (ในระบบLMS,MEET กับ ในห้องเรียนในสถาบัน) 37.7% (95 ผู้ตอบแบบสอบถาม)

ไม่พร้อมที่จะเรียนแบบผสมระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ (ในระบบLMS,MEET กับ ในห้องเรียนในสถาบัน) 62.3% (157 ผู้ตอบแบบสอบถาม)

ข้อสังเกต (อ.สากล พรหมสถิตย์)

เนื่องจากการสอบถามนักศึกษาภาคปกติ ที่ยังไม่ได้ทำการทดลองเรียนในระบบออนไลน์ทั้ง BRU LMS และ google meet จึงอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กังวลและไม่พร้อม และส่วนหนึ่ง ผู้ตอบยังไม่ได้รับข่าวสารที่เป็นทางการ ทั้งในวิธีการเรียนและกระบวนการบริหารจัดการ รวมทั้งข้อดีในการเรียนแบบสลับ และกระบวนการบริหารจัดการในการเข้าเรียนในสถาบัน

ดังนั้น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เห็นสมควรให้มีการเร่งออกประกาศ หรือแนวทาง ที่เป็นทางการจากคณะฯ ในโอกาสต่อไป ในส่วนของสาขาฯ จะพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่ศึกษาอย่างเร่งด่วน ก่อนเปิดเทอม 1/63 ต่อไป